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7 พฤษภาคม 2568 

เรื่อง  ขอนําส่งรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2568 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 

 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอนําส่งสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจําปี 2568 ซึ่ง
ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากท่านมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานดังกลา่ว
กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบที ่secretary@nova-organic.com ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้รวบรวม
ดําเนินการต่อไป หากไม่มีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านรับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

             บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2568 

บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 
วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. 
ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) 

เลขที่ 88/9 หมู่10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 
 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

นางสาวหฤทัย สิริสินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 ในวัน
พุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เลขที่ 88/9 หมู่10 ต.ในคลอง
บางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เพียงรูปแบบเดียว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสําคัญต่างๆ ตามที่
ข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดไว้ และเรื่องอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุม (Record Date) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2568 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2568 และได้ส่งออกเอกสารเชิญประชุม
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบ
วาระ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท แต่อย่างใด 

ก่อนเร่ิมประชุม 

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่า บริษัทฯ ได้มีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท และมี
การบันทึกวิดีทัศน์ / ภาพถ่ายการประชุม สําหรับการประชุมในครั้งนี้ กรณีที่ไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพการประชุม ซึ่ง
ปรากฎ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน เช่น ภาพ และ เสียง โปรดแจ้งกลับมายังบริษัท เพื่อดําเนินการอย่างเหมาะสมในการรักษา
ความเป็นส่วนตัวของท่าน 

เลขานุการแนะนํากรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมดังนี้  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม 

1. นพ.อํานวย  กาจีนะ    กรรมการอิสระ และ ประธานในท่ีประชุม 

2. นายมงคล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอสิระ 

3. นายนวพล  จันทร์จุฑามาศ   กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 
4. นางยุพิน  จันทร์จุฑามาศ   กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
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5. นางสาวหฤทัย สิรสิินวิบูลย ์  กรรมการ เลขานุการบริษัท และ เลขานุการในที่ประชุม 

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน จากจํานวนกรรมการรวม 6 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อย
ละ 83.33 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ประชุม 

1. นายยุทธนา  แต่ปางทอง   ประธานเจ้าหน้าทีส่ายงานบัญชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากัด 

1. นางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10001 (ผู้ตรวจสอบและลงนามรบัรองงบ
การเงินของบริษัทสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567) 

ผู้ให้บริการระบบการประชุมและการนับคะแนนเสียง 
1. บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  
ซึ่งได้รับรองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม จากสํานักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ หรือ ETDA และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีในการนับคะแนน
เสียง 

ต่อมาขออนุญาตช้ีแจงแนวทางในการดําเนินการประชุม วิธีออกเสียงลงคะแนน ขั้นตอนการสอบถามและเสนอข้อคิดเห็น
ในที่ประชุม 

แนวทางในการด าเนินการประชุม 

1.  การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

2.  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง  
3.  ในแต่ละวาระ บริษัทจะนําเสนอข้อมูลและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ต้องอยู่ในวาระ

ประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติ จากนั้น บริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงต่อที่
ประชุม เมื่อการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลําดับ 

4.  สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นําคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 

5.  ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ี “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และ
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี เห็นด้วย 

6.  เมื่อประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดแล้ว ถือว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด 
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วิธีออกเสียงลงคะแนนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์ใช้สิทธ์ิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน จากนั้น
ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือข้ึน และมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกการลงคะแนนเสียง 

2. หากไม่ได้มอบบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ บริษัทจะนับเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนเสียง 
เห็นด้วย 

3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ เห็นด้วย ขอให้ทําเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกัน
ทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม 

4. บัตรเสีย คือ ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนหรือเกิดการฉีกขาดจากกัน 

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง  ขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนน
ทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนําคะแนนเสียงหักออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

การสอบถามและเสนอข้อคิดเห็นในห้องประชุม 

➢ ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม ขอให้ยกมือสําหรับการสอบถาม หรือเขียนคําถามลงในกระดาษและส่งให้
เจ้าหน้าที ่ 

➢ บริษัทจะตอบคําถามในห้องประชุม เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่าน้ัน 

➢ สําหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงจะนําไปช้ีแจงในระเบียบวาระที่ 8 วาระอื่นๆ 

➢ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการใดใด รวมถึงการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ถามคําถามหรือแสดงความ
คิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือขัดต่อกฎหมาย รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวน
การประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น 

เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ ณ ตอนเริ่มเปดิการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการ
ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกสร์วมจํานวนทั้งสิ้น 33 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 4 ราย และรับมอบฉันทะ 29 ราย รวมจํานวนหุ้น
ทั้งสิ้น 437,020,914 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8738 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัทฯ ถือว่าครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับของของบริษัท ข้อ 36 และยังคงรับลงทะเบียนต่อไป 

 เลขานุการแนะนําประธานในที่ประชุม นายแพทย์อํานวย กาจีนะ กรรมการอิสระ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
(“ประธานฯ”) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เร่ิมประชุม 

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2568 ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุม
ปีท่ี 4 หลังจากบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 ประธานฯ ได้มอบหมาย
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นางสาวหฤทัย สิรสิินวิบูลย์ เลขานุการบริษัท ทําหน้าที่เป็นเลขานกุารในท่ีประชุมวันนี้ (“เลขานกุาร”) จากนั้นประธานฯ จึงได้
มอบหมายให้เลขานุการดําเนินการประชุมตามแต่ละวาระดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 

 เลขานุการแจ้งว่า การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทฯได้เผยแพร่
รายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมท้ังแจ้งผ่านระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมขี้อสงสัยหรือข้อทักท้วงประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกลา่ว 

ในวาระนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  
2567 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้เชิญผู้ถือหุ้นทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฎว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น
ต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทําการลงมติ 

มตทิี่ประชุม 

 มีมติอนุมัติพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 437,020,914 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 437,020,914 เสียง 100.0000 % 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 

 เลขานุการแจ้งว่า บริษัทฯ ไดส้รุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา ความสําเรจ็ต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกดิขึ้นใน
รอบป ี 2567 ปรากฏในรายงานประจําปี One Report 2567 รวมถึงคําอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการสําหรับผลการ
ดําเนินงานสําหรับป ีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สรุปดังนี ้

 กิจกรรมที่ส าคัญท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2567 

 ไตรมาส 1/2567 

1. บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น 28.70% ในบริษัท บริษัท อินดีม อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด หรือปัจจุบันเปลี่ยนช่ือเป็น บริษัท 
อัลฟ่า ออแกนิค จํากัด เป็นบริษัท MLM และแพลตฟอรม์ต่างๆ 

ไตรมาส 2 และ 3/2567 
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1. บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น 33.34% ในบริษัท นิวทริชั่น พลัส จํากัด เป็นบริษัทจัดหน่ายนมโปรตีนสูงพร้อมดืม่ ตรามูฟ 

2. บริษัทไดร้่วมลงทุนกับ Funnel Health Industry Platform มาเก๊า ประเทศจีน จัดตั้งบริษัท เหม่ยฮ่อง โฮลดิ้งส ์
(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีสดัส่วนการถือหุ้น 44% เพื่อเป็นบริษัทนําเข้าและส่งออกยา อาหารเสรมิ และสมุนไพร
ต่างๆ 

3. บริษัทไดร้ับใบ Certificate เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท ์

4. บริษัทไดร้่วมกับมูฟ จัดงานเปิดตัวผลิตภณัฑ์ใหม่ Lazy Meal 
ไตรมาส 4/2567 

1. คุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนบริษัท ร่วมตัดริบบิ้น งานก่อตั้งแพลตฟอร์มการ
เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพการแพทย์ แผนจีน-ไทย-มาเก๊า ที่มาเก๊า ประเทศจีน 

2. ฝ่ายบรหิารเป็นตัวแทนบริษัท มอบเงินทุนการศึกษาวิจัย “มูลนิธสิ่งเสรมิการศึกษาวิจยัการควบคมุโรค”  

ผลิตภัณฑ์ส าหรับปี 2567 

ไตรมาส1 : (1) คอลลา-คลอโรฟลิล์ (ตรา โดนัทท์)  (2) ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร อะเซโรลา เชอร์รี่ พลสั ซีซ ี(ตราโดนัทท์) 
ไตรมาส2 : (1) ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร ซี-แอล พลสั มลัติ บี (ตราโดนัทท)์ (2) แพลนท์โปรตีน (กลิ่นชาไทย) (ตราโดนัทท)์ 

(3) เลซี่มีล รสช็อคโกแลต, กลิ่นสตรอวร์เบอร์รี และรสมัทฉะ (ตรามูฟ) 
ไตรมาส3-4 : (1) กาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง รวมมิตร 39 อิน 1 (ตรา ลีฟเนส) (2) ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ระหว่างการขอข้ึนทะเบียน 

กลุ่มยาดม 

การขับเคลื่อนธุรกจิเพ่ือความยั่งยืน 

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทมีปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี 2567 ทั้งทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขตที1่, 2 และ 3) เป็น
จํานวน 2,236.85 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถลดลงจากรอบปี 2566 ปริมาณ 406.92 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิดเป็น
ลดลง 15% และมเีป้าหมายที่จะควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท้ัง 3 ขอบเขต ให้ลดลงร้อยละ 5 ต่อป ี

ด้านสังคม ปี 2567 บริษัทมีโครงการช่วยเหลือสังคม มลูค่ารวม 460,000 บาท โดยมีรายการกจิกรรมดังต่อไปนี้ 1)  
สนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศล 2) สนับสนุนทุนวิจัยกรมควบคุมโรค 3) กฐินวัดวังเย็น และ 4) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ชุมชน
ใกล้เคียงบริษัท เป็นต้น 

ด้านก ากับดูแลกจิการ ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
รายบุคคลประจําปี 2567 มีคะแนน 3.84 คะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน บริษัทฯ ไม่พบการปฏิบัติงานท่ีไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายที่มผีลกระทบอย่างมีนยัสําคัญ และมีการเปดิเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ รวมถงึนโยบายต่อต้านการทุจรติและ
คอร์รัปช่ัน และช่องทางการแจ้งเบาะแสบนเวบไซต์ของบริษัท ซึ่งในรอบป ี2567 ที่ผ่านมาไม่มีรายงานการทุจริตและคอร์รัปช่ันเข้า
มายังบริษัทแต่อย่างใด 
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เลขานุการเชิญนายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน รายงานที่ประชุมถึงผลประกอบการของ
บริษัทฯ ประจาํปี 2567 ดังนี้ 

งบแสดงก าไรขาดทุน ผลประกอบการเปรยีบเทียบปี 2567 และ 2566 รายได้จากการขาย 574 ล้านบาท ลดลง 39 ล้าน
บาท คิดเป็นลดลง 6% จากปีก่อน กําไรขั้นต้น 259 ล้านบาท คิดเป็น 45% ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3% ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร 364 ล้านบาท คิดเป็น 63% ของยอดขาย ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท จากปีก่อนเนื่องจากรายการพิเศษขาดทุน
จากการด้อยคา่เงินลงทุนในบริษัทอัลฟ่า 30 ล้านบาท ทําให้มผีลขาดทุน 97 ล้านบาท คิดเป็น 17% ของยอดขาย  ขาดทุนเพิ่มขึ้น
จากป ี2566 จํานวน 29 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทอัลฟ่า 30 ล้านบาท 

ยอดขายสินคา้ตามช่องทางการจัดจําหน่ายเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566 สําหรับยอดขายช่องทาง Telesale ยังเป็น
ช่องทางที่ทํายอดขายได้สูงที่สุด คดิเป็น 67% ของยอดขายทุกช่องทาง ยอดขายช่องทาง Online เพิ่มขึ้น 20 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึ้น 103% ส่วนยอดขาย Modern-T ลดลง 76 ล้านบาท คิดเปน็ลดลง 74% จากปีก่อน 

ยอดขายสินคา้ตามประเภทเครื่องหมายการค้าเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566 ยอดขายสินค้าหลักเป็นสินค้าภายใต้
เครื่องหมายการค้า Donutt มียอดขายรวมทั้งสิ้น 394 ล้านบาท คิดเป็น 68% ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งลดลงจากป ี2566 จํานวน 
83 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 17% สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า Livnest เป็นลําดับถัดมา ยอดขายมูลค่า 141 ล้านบาท คิดเป็น 
25% ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จํานวน 20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 16% 

งบแสดงสถานะทางการเงิน งบแสดงสถานะทางการเงินเปรียบเทียบปี 2567 และ 2566 ดังนี ้สินทรัพย์รวม 1,259 ล้าน
บาท ลดลง 99 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 7% มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 55 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 7 
ล้านบาท ด้อยค่าเงินลงทุนในอัลฟ่า 30 ล้าน และผลขาดทุนจากการดําเนินงาน หนี้สินรวม 112 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลง 2% มาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 14 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 5 ล้านบาท ประมาณการผลประโยชน์
พนักงานลดลง 2 ล้านบาท เงินกู้จากสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน 19 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,147 ล้านบาท ลดลง 97 ล้านบาท คิด
เป็นลดลง 7.8% จากผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 

เลขานุการแจ้งว่า ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัซึ่งเกิดขึ้นในรอบป ี
2567 ที่เราตั้งใจและมุ่งมั่นในการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2567 และได้เชิญ
ผู้ถือหุ้นทําการถามคาํถาม  

คุณปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย ์ผู้ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ที่บริษัทได้เปลี่ยนโครงสร้างจากแบรนด์
โดนัทท์เป็นแบรนด์ลฟิเนสเป็นอยา่งไรบ้าง และมีแนวโน้มในอนาคตอย่างไร สามารถทําให้อัตรากําไรสงูขึ้นหรือไม ่
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คุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า อัตรากําไรของทั้งแบรนด์โดนัทท์และแบรนดล์ีฟ
เนส ณ ปัจจุบันอยู่ในอัตราที่เท่ากัน เพียงแต่ว่าเราพยายามแยกให้ชัดเจนว่าสินค้าแบรนด์โดนัทท์เป็นสินค้าประเภทความสวยความ
งาม และสินค้าจากแบรนดล์ีฟเนสเป็นสินค้าประเภทสุขภาพ แต่ทั้งนี ้สินค้าใหม่ๆ บริษัทฯ ก็พยายามที่จะปรับเรื่องของต้นทุนสินค้า
กับราคาขายให้มคีวามเหมาะสมเพื่อให้มีกําไรมากข้ึน แตส่ินค้าเดิมๆจะมีข้อจํากดัในเรื่องการแข่งขัน เลยไมส่ามารถที่จะตั้งราคาสูง
ได ้

เลขานุการแจ้งต่อท่านประธานฯและที่ประชุมว่า มีคําถามล่วงหน้าจะคุณปยิวัฒน์เพิ่มเติมอีก 9 คําถาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
วาระนี้ จึงขออนุญาตใหฝ้่ายบรหิารได้ชี้แจงดังต่อไปนี ้

ค าถามข้อที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการขายในส่วนของค่าโฆษณาประชาสมัพันธ์ ปี 2567 เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเปรียบเทียบกับป ี
2566 ทําให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีสดัส่วนเมื่อเทียบกับรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 22% จากเดิม 18% ในป ี2566 สวนทางกับรายได้
ที่ลดลง อยากทราบว่า บริษัทมแีนวทางบริหารจัดการและควบคมุค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยา่งไร เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายนวพล จันทร์จฑุามาศ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า จากรายงานยอดขายตามช่องทางการจัด
จําหน่าย สําหรับช่องทางเทเลเซลลจ์ะเห็นว่ามียอดขายที่สูงข้ึน แต่ตัวท่ีลดลงอย่างมีนัยสําคัญคือโมเดิร์นเทรด ส่วนค่าสื่อ
โฆษณาของช่องทางเทเลเซลล์ก็ไดม้ีการปรับลดลงจากการต่อรองราคา และในไตรมาส 1/2568 ก็สามารถทําไดด้ีขึ้น 
เพราะรายการต่างๆจะมีการรันคู่ขนานกับทางออนไลน์ ทําให้เรามีลกูค้าออนไลน์เพิม่ขึ้น เช่น รายการโหนกระแส รายการ
ลุยชนข่าว เป็นต้น ผมคิดว่าปีน้ีหลายรายการจะมีการปรับตัวเพิ่มมากข้ึน  

คุณปิยวัฒน ์ถามเพิ่มเติมว่า จากท่ีคุณนวพลได้แจ้งว่าราคาค่าสื่อโฆษณาได้มีการปรับตัวลดลง อยากสอบถามว่ามีการปรับ
ลดลงเป็นก่ีเปอร์เซ็น 

นายนวพล ตอบว่า ลดลงประมาณ 10% และขอเพิ่มเติมในส่วนของยอดขายเทเลเซลล์ ซึ่งทุกท่านนา่จะทราบดีอยู่แล้วว่า
เทเลเซลล์แบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื Inbound และ Outbound ซึง่จริงๆแล้วจะเป็น Inbound ที่สามารถทํายอดขายได้
ดีกว่า เนื่องจากช่วงนี้ Outbound มีปัญหาเรื่องคอลเซ็นเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วนช่องทางโมเดิร์นเทรด จริงๆแล้วเป็น
ช่องทางทีม่ีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเช่นกันจึงทําให้ต้องถอนตัวออกมาหลายที่ จะมีที่คุ้มอยู่ก็คือ 7-11 แต่ก็ต้องเลือกสินค้า
ดีๆ เพราะค่าแรกเข้าราคาสูงมาก ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านบาท/สินค้า 

ค าถามข้อที่ 2 คู่แข่งขันหลายบรษิัทที่มีลักษณะธรุกิจเช่นเดียวกับบริษัท คือ จําหน่ายอาหารเสริม มโีรงงานผลติและแบ
รนด์สินค้าของตัวเอง ตลอดจนมีช่องทางการจัดจําหน่ายเช่นเดยีวกับบริษัท หากพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท
ดังกล่าวนี้พบว่ามีต้นทุนขายท่ีตํ่ากว่าบริษัทมาก คือประมาณ 42% ในขณะบริษัทมีต้นทุนขายกว่า 54% อยากทราบ
สาเหตุที่บริษัทมีต้นทุนขายสูงกว่าคู่แข่งขันค่อนข้างมาก บริษัทมกีลยุทธ์และแนวทางบรหิารจดัการต้นทุนขายให้ลดลง
เทียบเท่าคู่แข่งขันได้อย่างไร 
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นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนอยู่ท่ี 54% ทําให้
เหลือกําไรขั้นต้นอยู่ท่ี 46% แต่สําหรับปี 2568 นี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทําให้ต้นทุนสินคา้อยู่ท่ี 50% กําไรขั้นต้นก็จะอยู่
ที่ 50% โดยมีแผนการดังนี้ (1) ในฝั่งของโรงงาน ได้มีการกําหนดงบประมาณใหม่ท้ังหมด รวมถึงกระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบหรือแพ็คเก็จจิ้ง หรือแม้กระทั่งเรื่องคา่แรงและค่าเสื่อมทีต่้องยอมรับว่าเป็นต้นทุนท่ีสูงของ
บริษัทฯ เช่นกัน เนื่องจากบริษัทเคยมียอดขายถึงกว่า 2,000 ล้านบาท แต่เมื่อปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายทีล่ดลงแต่ไม่ได้
มีการปรับตัวตาม จึงทําให้ค่าแรงและค่าเสื่อมสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ฝา่ยบริหารไดร้ับรู้ถึงปัญหาในจุดนี้แล้วและกําลังพยายาม
ปรับแก้ และคาดว่าจะสามารถทําให้ต้นทุนสินค้าลดลงได้เพื่อให้มีกําไรขั้นต้นทีสู่งขึ้น 

ค าถามข้อที่ 3 บริษัทมีรายได้จากช่องทาง telesales เป็นสัดส่วนสูงที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งรายได้ช่องทางดังกล่าวส่วนหน่ึง
มาจากการอาศยัการออกรายการทางโทรทัศน์ซึ่งมีต้นทุนสูงปัจจุบันได้รับความนิยมลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทมีกล
ยุทธ์ในการจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายอย่างไร จะมีแนวทางการตลาดไปทางออนไลนห์รือช่องทางอื่นที่มีต้นทุนตํ่ากว่า
หรือไม่ อย่างไร 

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ตามที่คุณนวพลได้ตอบคาํถามไปแล้วในข้อท่ี
1 ในเรื่องของช่องทางเทเลเซลล์ทีย่ังคงเป็นช่องทางหลักเพราะสามารถทําสัดส่วนรายไดไ้ด้ถึงประมาณ 70% ของรายได้
ทั้งหมดทุกช่องทาง แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ก็กําลังเร่งพัฒนาเรื่องของช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้
ของช่องทางออนไลน์ได้เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้าน้ี 20 ล้านบาท จาก 19 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาเป็น 39 ล้านบาท 

ค าถามข้อที่ 4 การตั้งค่าเผื่อมลูค่าสินค้าลดลงเกดิจากอะไร มสีินค้าคงเหลือท่ีล้าสมัยหรือเคลื่อนไหวช้าจํานวนมากหรือไม ่
บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการรายการนี้อย่างไร เพื่อให้เกิดผลขาดทุนจากรายการนีล้ดลง 

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า มูลคา่ของสินค้าคงเหลือหลักๆประกอบไป
ด้วยวัตถุดิบ สินสินค้าสําเรจ็รูปหรอืแม้กระทั่งบรรจุภณัฑ์ มูลคา่สินค้าที่ลดลงไม่ใช่เกดิจากสินค้าท่ีล้าสมัย แต่เกดิเกิดจาก
การเคลื่อนไหวช้าของสินค้า ด้วยมาจากการที่บริษัทฯ ต้องการต้นทุนที่ถูกลงจึงมีการสั่งซื้อสินคา้ในปริมาณที่เยอะ ผูส้อบ
บัญชีจึงมีความเห็นว่าควรตั้งค่าเผือ่ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีบริษัทรับทราบแล้ว และกําลังเร่งดําเนินการจดัการต่อไป 

คุณยุทธนา กล่าวเพิ่มเตมิว่า คําถามข้อท่ี 5 และ ข้อที่ 6 เป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน จึงขอช้ีแจงพร้อมกัน ดังต่อไปนี ้

ค าถามข้อที่ 5 การลงทุนในบรษิัทย่อยและบริษัทร่วม มีผลการดําเนินงานเป็นอย่างไร บริษัทมีการควบคุมการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างไร และ 

ค าถามข้อที่ 6 ในป ี2567 บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท อัลฟ่า ออแกนิค จํากัด จํานวน 30 ล้านบาท และมีการด้อยคา่เงิน
ลงทุนทั้งจํานวน 30 ล้านบาทในปีเดียวกัน เกิดจากสาเหตุใด บริษัทดังกล่าวยังดําเนินธรุกิจอยู่หรือไม่ อย่างไร 
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นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า เรื่องการลงทุนในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมที่
ปกติก่อน คือ (1) บริษัท นิวทริช่ัน พลัส จํากดั ซึ่งเป็นบริษัทจัดจําหน่ายเครื่องดืม่นมโปรตีนสูง บริษทัฯ มีสดัส่วนการถือ
หุ้นใน บริษัท นิวทริช่ัน พลัส จํากัด อยู่ท่ี 33.34% มีการดําเนินงานอย่างปกติ มีการประชุมฝ่ายบรหิารเป็นประจําและ
กําลังจะมีการออกสินค้าใหม่ แตผ่ลการดาํเนินงานยังไม่เป็นบวกมากนัก และ (2) บริษัท เหม่ยฮ่อง โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) 
จํากัด เป็นบริษัทในการจดัจําหน่าย นําเข้าและส่งออกยา สมุนไพร อาหารเสริม ต่างๆ เป็นต้น เน้นเรือ่งการนําเข้าส่งออก
ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเพิ่งเริ่มต้นอยู่ระหวา่งการดําเนินงาน โดยบริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 44% 

ส่วนตัวท่ีมีประเด็นคือ บริษัท อัลฟ่า ออแกนิค จํากัด ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนอยู่ 28% หรือ 30 ล้านบาท เนื่องจากตอนท่ี
บริษัทฯ เข้าไปลงทุนมองว่าเป็นธรุกิจที่น่าสนใจและเป็นช่องทางที่บริษัทฯ ยังไม่เคยมีมาก่อนและต้องการขยายเข้าไปใน
ธุรกิจนี้ คือ ธุรกิจขายตรง หรือ MLM แต่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก หลังจากท่ีบริษัทฯ เข้าไปลงทุนเข้าใจว่า
โครงสร้างธุรกิจของอัลฟ่าเองกลับตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงก็เลยเกิดปัญหา ทําให้ทางผูส้อบบัญชีตั้งด้อยค่าทั้ง
จํานวนเนื่องจากอัลฟ่ามผีลขาดทุนเกินกว่าเงินลงทุนที่เราได้ลงไว้ ซึง่บริษัทฯ ก็ได้เตรียมทางออกไว้ คือ อาจจะมีการขาย
หุ้นคืนให้กับบริษัทที่เราไปซื้อมา แต่ต้องยอมรับว่าอาจจะมรีาคาทีล่ดลงตามการขาดทุนที่เกดิขึ้น อยู่ในข้ันตอนเจรจาและ
ต่อรอง 

นายนวพล จันทร์จฑุามาศ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร เพิ่มเตมิว่า ในช่วงทีบ่ริษัทฯ ตัดสินใจเข้าไปลงทุนนั้น 
เป็นช่วงที่ธุรกิจMLMกําลังเติบโตมาก ทั้ง ดไิอคอน และ ยูไลฟ ์ รวมถึงตัวอัลฟ่าเองก็เห็นได้ถึงความตั้งใจในการทําธุรกิจ
ของทีมบริหาร ร่วมถึงบริษัทฯ ก็ได้เห็นถึงโอกาสที่เราสามารถทําธุรกิจร่วมกันได้ เพราะเรากม็ีโรงงานผลิตอาหารเสรมิเป็น
ของตัวเอง ซึ่งจะสามารถผลติและพัฒนาสินค้าร่วมกันได้ทําใหเ้กิดประโยชน์ท้ัง 2 ฝ่าย แต่พอมาเจอเคสดไีอคอน รวมถึง
ยูไลฟ์ เลยทําให้ธุรกิจนีไ้ปไดล้ําบาก 

ค าถามข้อที่ 7 ได้ข้อมูลมาจากหลายแหล่งว่า Presenter ที่พูดออกรายการโทรทัศน์เพื่อเสนอขายอาหารเสรมิของบริษัท
เป็นการนําเสนอในรูปแบบเกา่ และยังออกเสียงคําบางคําไม่ชัดเจน ซึ่งอาจทําให้บริษัทและสินค้าของบริษัทเสยี
ภาพลักษณ์ บริษัทควรพิจารณาปรับเปลีย่น Presenter หรือรูปแบบการนําเสนอให้มีความทันสมัยกว่านี้หรือไม่ อย่างไร 

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า เรื่องนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของบริษัท
ฯ จริงๆบริษัทฯมีการว่าจ้างพรีเซน็เตอร์มามากมายหลายระดับความนิยม ซึ่งทุกคนต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย สําหรับคน
ปัจจุบันบริษัทฯ มองเห็นถึงข้อดีว่ามีความเข้าใจในสินค้าของบริษัทฯ เกือบทุกตัว และค่าใช้จ่ายค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับ
ดาราหรือพรีเซนเตอร์รายอื่นๆ รวมถึงพิจารณาจากยอดขายที่เกิดขึ้นของพรีเซนเตอร์แต่ละรายเปรียบเทียบกันด้วย 
บริษัทฯ รับรู้และเข้าใจในปญัหานี ้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกระบวนการพิจารณาของผู้บริหารด้วยเช่นกัน 

ค าถามข้อที่ 8 แบรนด์สินคา้ของบริษัทค่อนข้างอยู่มานาน ควรจะต้องมีการปรับเปลีย่นแบรนดห์รือพัฒนาแบรนด์สินคา้
ใหม่ขึ้นมาแทนแบรนดเ์ดิมหรือไม ่ เพราะกลุ่มลูกค้าอาหารเสริมไมน่่าจะยึดติดในแบรนด์ และพร้อมที่จะทดลองแบรนด์
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ใหม่ท่ีมีความน่าเช่ือถือตลอดเวลา บริษัทมีกลยุทธ์หรือแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาแบรนด์ใหม่ หรือรูปลักษณ์ของสินค้า
หรือไม่ อย่างไร 

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ในส่วนของข้อนี้บริษัทฯ ก็ได้มีความตระหนัก
เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปแบบ ภาพลักษณ์ หรือสูตรสินคา้ เช่น การปรับแพ็คเก็จจิ้งเพื่อให้เข้ากับยุคสมยั หรือ
สินค้าบางตัวที่อยู่ในตลาดมา 8 - 10 ปีแล้ว แต่ตัวสินค้ายังสามารถขายไดด้้วยตัวของมันเอง ก็อาจจะมีการนํามาปรับแบ
รนด์ หรือรีแบรนด์ (Rebranding) ใหม ่แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูเรื่องของช่องทางการจัดจําหน่ายที่เหมาะสมด้วย ตอนนี้บริษัทฯ ได้
ดําเนินการทําท้ัง 2 อย่าง 

ค าถามข้อที่ 9 บริษัทมีแผนการหรือกลยุทธ์ในการพลิกฟื้นผลการดาํเนินงานและสร้างผลกําไรในอนาคตหรือไม่ อย่างไร 

คุณยุพิน จันทร์จุฑามาศ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า เรื่องของยอดขายตามที่คุณยุทธนาได้แจ้งไปแล้ว
นั้น เราจะมีการเพิ่มยอดขายมาทางช่องทางออนไลน์มากขึ้น รวมถึงช่องทางโมเดิร์นเทรดที่ยอดมันหายไปเราก็อยากจะ
ทําให้มันกลับขึ้นมา ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่าย เราก็พยายามหาทางและมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายในทุกทาง ซึ่งในไตร
มาส 1/2568 นี้ ก็สามารถทําค่าใช้จ่ายให้ลดลงมาได้ประมาณ 3% จากไตรมาสก่อน และมีการทบทวนงบประมาณทุก
เดือน เพื่อไม่ให้หลุดไปจากงบประมาณที่ตั้งไว้ รวมถึงการออกสินค้าใหม่และการรีแบรนด์สินค้าใหม่ ก็คาดว่าจะสามารถ
ช่วยให้ยอดขายกลับเพิ่มขึ้นได้ 

นายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน เพิ่มเติมว่า เราเข้าใจว่าเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดี รวมถึง
กําลังซื้อในประเทศก็ลดลงอย่างมาก แต่บริษัทฯ ก็ไม่อยากโทษปัจจัยข้างนอก แต่บริษัทฯ กําลังดําเนินการว่าจะทํา
อย่างไรให้สามารถอยู่รอดได้ด้วยตัวของเราเอง เข้าใจว่าทุกบริษัทก็เจอปัญหาเหมือนกันหมด แต่เราต้องยืนได้ด้วยตัวเอง
อาจจะไม่ได้โตมากข้ึนปีละ 20 ถึง 30% แต่เราต้องรักษาว่ายอดขายระดับนี้ไม่ควรขาดทุน หรือกระแสเงินสดไม่ลดลง 

เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มตทิี่ประชุม   

มีมติรบัทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2567 

 (หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสยีง) 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2567 

 เลขานุการช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทํางบการเงินประจําปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัทฯ และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจําปี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนางสาวกรปรียา สูนพิพัฒน์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 10001 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จาํกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
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คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็ว่า ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป 

เลขานุการเชิญนายยุทธนา แต่ปางทอง ประธานเจ้าหน้าที่สายบญัชแีละการเงิน รายงานที่ประชุมถึงงบการเงินสิ้นสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ให้ท่ีประชุมพิจารณา 

งบการเงินสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ดังนี ้ สินทรัพย์ 1,259 ล้านบาท หนี้สิน 112 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 
1,147 ล้านบาท รายได้จากการขายสินค้า 574 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิสําหรับปี 97 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.1616 บาท 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 
และได้เชิญผู้ถือหุ้นทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาที  

เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้ถอืหุ้นทําการลงมต ิ

มตทิี่ประชุม 

 มีมติอนุมตัิงบการเงินสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2568 

เลขานุการช้ีแจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปีของบริษัทฯ นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กําหนดให้บริษัทจดทะเบยีนต้องเปลี่ยนผู้สอบบญัชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบญัชี
รายเดิม 5 ปี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเช่ือมัน่ให้ผู้ลงทุน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเลือก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจาํปี 2568 เนื่องจากมีศักยภาพ มมีาตรฐานการทํางานท่ีดี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มี
กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอยา่งดี โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
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ขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สยาม ทรูธ 
สอบบัญช ีจํากัด เสนอค่าสอบบญัชีที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นอนุมัติ แต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนประจําปี 2568 ดังนี ้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โนวา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2568 จากบริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญช ีจํากดั 

1. นายบรรจง   พิชญประสาธน ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 หรือ 

2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9429 หรือ 

3. นางสาวกรปรียา  สูนพิพัฒน์สกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10001 

โดยกําหนดให้ผูส้อบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ทั้งนี้ข้อมูล
เกี่ยวกับประวตัิและประสบการณก์ารทํางานของผู้สอบบัญชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายชื่อผู้สอบบญัชีตามที่
เสนอ ไมม่ีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นใหญ ่หรือผู้ที่เกีย่วข้องของบุคคลดังกลา่วแต่อย่างใด และมี
ความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรายเดียวกัน 

2) กําหนดค่าสอบบญัชีท่ีเสนอสําหรับป ี2568 เป็นจํานวนเงิน 1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ 
จะจ่ายตามจริง) ประกอบด้วยงานตรวจสอบงบการเงินประจําปี 700,000 บาท งานทดสอบระบบควบคุม 400,000 บาท งาน
ทดสอบรายไตรมาส 600,000 บาท รวม 1,700,000 บาท ลดลง 300,000 บาทจากปีก่อน และกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2568 
ของบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงิน 25,000 บาท/ ปี/ บริษัท ลดลง 15,000 บาท/ปี/บริษัท 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ประจําปี 2568 และได้เชิญผู้ถือหุน้ทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึ่งปรากฎว่า ไมม่ีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น
ใดๆ เพิ่มเติม วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึง
ขอให้ผู้ถือหุ้นทําการลงมต ิ

มตทิี่ประชุม 

มีมติอนุมตัิแต่งตั้งบริษัท สยาม ทรธู สอบบัญช ีจํากัด โดยมี นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7147 
หรือ นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9429 หรือ นางสาวกรปรียา สูนพิพฒัน์สกุล ผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 10001 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยกําหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2568 เป็นจํานวนเงิน 1,700,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น
ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้วย 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2567 

 เลขานุการช้ีแจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไมต่ํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
บริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสํารองตามกฎหมายและทุนสาํรองอื่นๆ (ถ้าม)ี อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมี
การเปลีย่นแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน 

เนื่องจาก ผลการดําเนินงานป ี2567 ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มผีลขาดทุนสุทธิ 97 ล้านบาท คิด
เป็นขาดทุน 0.16 บาทต่อหุ้น 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานป ี
2567 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึง่ปรากฎว่า ไม่มผีู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ 
เพิ่มเตมิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เลขานุการจึงขอให้ผู้
ถือหุ้นทําการลงมต ิ

มตทิี่ประชุม 

มีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานป ี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2568 

 เลขานุการช้ีแจงว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอ
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ระเบียบวาระตั้งแต่วันท่ี 11 ตุลาคม 2567 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดหรือระเบยีบวาระเข้ามายังบริษัทฯ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กําหนดให้กรรมการต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปีครั้งนี้มีกรรมการทีต่้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2 คน ดังนี้ 

1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา   ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

2. นพ.อํานวย กาจีนะ   กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดแูลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส เลขานุการจึงได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ครบ
วาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนไดส้่วนเสียในวาระนี้ ออกจากท่ีประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาได้
อย่างอิสระมากข้ึน 

 เนื่องจากกรรมการที่ครบกําหนดวาระคือท่านประธาน ท่านประธานจึงมอบหมายให้ นายนวพล จันทรจ์ุฑามาศ ทําหน้าที่
ประธานในการประชุม และดําเนนิการประชุมแทนเป็นการชั่วคราว 

เลขานุการช้ีแจงว่า คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมมีติเห็นชอบ
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตเิลือกตั้ง
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามกาํหนดวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดข้างต้น โดยกรรมการที่
ได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และ
กรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบกําหนดออกตามวาระนั้นเป็นผูไ้ดร้ับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัตสิอดคล้องกับนิยาม
กรรมการอิสระของตลาดหลักทรพัย์ฯ และของบริษัทฯ สามารถใหค้วามเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่เกีย่วข้อง 
สําหรับประวัตแิละความเช่ียวชาญของบุคคลที่ไดร้ับการเสนอช่ือ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ
ประจําปี 2568 และได้เชิญผู้ถือหุน้ทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาท ีซึ่งปรากฎว่า ไมม่ีผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็น
ใดๆ เพิ่มเติม วาระนีต้้องผ่านมตอินุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ผู้ถือหุ้น
ทําการลงมติ ซึ่งการลงมตคิะแนนการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอช่ือ
เข้ารับการเลือกตั้งไปทลีะรายบุคคล 

มตทิี่ประชุม 
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มีมติอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระประจําปี 2568 ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ง่กรรมการอีกวาระหนึ่่ง 
ซึ่งประกอบด้วย (1) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา และ (2) นพ.อํานวย กาจีนะ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

6.1) มีมติแต่งตั้ง นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงดังนี้ 

เห็นด้วย 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

6.2) มีมติแต่งตั้ง นพ.อํานวย กาจีนะ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสยีงดังนี้ 

เห็นด้วย 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง - 
บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

 เลขานุการไดเ้รียนเชิญกรรมการทัง้ 2 ท่าน กลับเข้าท่ีประชุมอีกครั้ง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจ าปี 2568 

 เลขานุการช้ีแจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 23 กําหนดให้
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนและหรือผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปี โดยเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2568 ตามอัตราเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2567 โดย
เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท หลักกํากับดูแลกิจการที่ดี ขนาดธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทช้ันนําในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และในกลุม่อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว มีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจําปี 2568 
ดังนี ้
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ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม (บาท/ท่าน/คร้ัง) 
ปี 2568 (ปีที่เสนอ) 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการบริษัท 

 

30,000 

20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

25,000 

20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการสรรหาฯ 

- กรรมการสรรหาฯ 

 

25,000 

20,000 

กรรมการบริษัทที่มีหน้าท่ีในการบริหารจดัการธรุกิจของบริษัทและได้รับเงินเดือน จะไม่ขอรับค่าตอบแทนในรูปแบบของ
ค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น 

ในวาระนี้คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําปี 
2568 และได้เชิญผู้ถือหุ้นทําการถามคําถาม เป็นเวลา 1 นาที ซึง่ปรากฎว่า ไม่มผีู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม หรือให้ความเห็นใดๆ 
เพิ่มเตมิ วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัตดิ้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
เลขานุการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทําการลงมต ิ

มตทิี่ประชุม 

มีมติอนุมตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป ี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม ดังนี ้

เห็นด้วย 437,021,014 เสียง 100.0000 % 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 0.0000 % 

งดออกเสียง 0 เสียง 0.0000 % 

บัตรเสีย 0 เสียง 0.0000 % 

รวม 437,021,014 เสียง 100.0000 % 
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ส ำนกัเลขำนกุำรบริษัท โทร. 024171130 ต่อ 109 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 เลขานุการ ไดแ้จ้งต่อท่ีประชุมทราบว่าวาระนี้กาํหนดขึ้นเพือ่ใหผู้้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทช้ีแจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไมม่ีการนําเสนอเรื่องอื่นใด
ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิและจะไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้ 

 เมื่อไมม่ีคําถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นพ่ิมเตมิแล้ว เลขานุการแจ้งว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพรร่ายงานการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมท้ัง
แจ้งผ่านระบบเผยแพรส่ารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถอืหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วง
ประการใด เกี่ยวกับรายงานดังกลา่วกรุณาสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2568 เพื่อทางบริษัทฯ จะได้
รวบรวมดาํเนินการต่อไป หากไมม่ขี้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงใดๆ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับรองรายงานการประชุมนี้แล้ว 

วาระพิจารณาทั้งหมด 8 วาระได้ดาํเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการจึงขอเชิญท่านประธานกล่าวปิดการประชุม 

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ฝา่ยจัดการและพนักงานของบริษัท โน
วา ออร์แกนิค จํากัด (มหาชน) หรอื เอ็นวี ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีให้การสนับสนุนเอ็นวีมาโดนตลอด รวมทั้งได้สละเวลามาเข้าประชุม
และแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกจิของเอ็นวีในวันน้ี และขอปิดประชมุ 

ณ ตอนปดิประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นเข้ารว่มการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมจาํนวนทั้งสิ้น 
34 ราย โดยมาประชุมด้วยตัวเอง 4 ราย และรับมอบฉันทะ 30 ราย รวมจํานวนหุ้นท้ังสิ้น 437,021,014 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
75.8738 

ปิดประชุมเวลา 14.46 น. 

 

(นายแพทย์อํานวย กาจีนะ) 
    ประธานกรรมการ / ประธานในที่ประชุม 


